



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระทู้ถาม (ไม่มี)

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

(3) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(4) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

4.1 รายงานการศึกษา เรื่อง เทคโนโลยี 5G ซึ่งคณะกรรมการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาเสร็จแล้ว

เนื่องจากผู้ที่จะเข้าร่วมชี้แจงรายงานไม่สามารถมาชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมได้ จึงขอลើนการเข้าชี้แจงรายงานออกไปก่อน

4.2 รายงานการศึกษา เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation Farming of Thailand ซึ่งคณะกรรมการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาเสร็จแล้ว

เนื่องจากผู้ที่จะเข้าร่วมชี้แจงรายงานไม่สามารถมาชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมได้ จึงขอลើนการเข้าชี้แจงรายงานออกไปก่อน

4.3 รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาเสร็จแล้ว

เนื่องจากผู้ที่จะเข้าร่วมชี้แจงรายงานไม่สามารถมาชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมได้ จึงขอลើนการเข้าชี้แจงรายงานออกไปก่อน

4.4 รายงานผลการพิจารณาการศึกษา เรื่อง ยุติเพื่อพิจารณาศึกษาขอเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสร็จแล้ว

**นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** นำเสนอรายงานว่า ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ได้พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ (นายสุภชฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) และมีมติให้ส่งคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 โดยกำหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ 90 วัน ซึ่งคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และอำนาจกระทำการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการคุ้มครองสัตว์ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาญัตติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา และนำผลการศึกษามาจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหากรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว จึงขอนำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** นำเสนอรายงานว่า คณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาโดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาอ่าวมาหยาเป็นส่วนหนึ่งของเกาะพีพีเล อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยพื้นที่หน้าหาดของอ่าวมาหยา มีความยาวประมาณ 270 เมตร มีเม็ดทรายขาวละเอียดปานกลาง บริเวณสันทรายมีสังคัมพีชชายหาดท้องถื่น ซึ่งตัวยึดเกาะมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน และมีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับพื้นผิวทะเล โดยรอบเกือบทั้งเกาะ มีน้ำลึกเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร เกาะแห่งนี้มีเว้าอ่าวสวยงามหลายแห่ง อาทิ อ่าวปิละ อ่าวมาหยา และอ่าวโล๊ะซามะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถทำกิจกรรมนันทนาการได้อย่างหลากหลาย ทั้งการดำน้ำ ชมแนวปะการัง เล่นน้ำ และพายเรือแคนู ชมทัศนียภาพ แม้อ่าวมาหยาจะมีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วตั้งแต่ในอดีต แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสของการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เมื่อปี 2542 ยิ่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาชมความงดงามของอ่าวมาหยาอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งปี โดยมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลัก จนเกิดสภาวะล้นเกินขีดจำกัดการรองรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดดในปี 2559 ส่งผลให้พื้นที่อ่าวมาหยา ทั้งส่วนที่เป็นชายหาด เนินทราย และในทะเลเกิดความทรุดโทรม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแนวปะการังถูกทำลายเสียหายจากกิจกรรมการท่องเที่ยว

ประเด็นของการปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณอ่าวมาหยา นั้น ปรากฏหลักฐานครั้งแรกในที่ประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยหลังจากนั้นได้มีการแสดงความเห็นกันอีกในที่ประชุมเดิม และในที่สุดจึงลงมติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศปิดกิจกรรมบริเวณอ่าวมาหยา

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุม และเพื่อเป็นการพักผ่อนทรัพยากรธรรมชาติ ในบริเวณดังกล่าว จากนั้นได้มีการประชุมที่อ้างถึงประเด็นการปิดอ่าวมาหยา อีกทั้งจากที่ประชุมเดิมและที่ประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ กระทรวงอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศฉบับต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ระบุให้ปิดกิจกรรมบริเวณอ่าวมาหยาต่อไปอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้นได้เกิดการร้องเรียนจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวไปยังหลายช่องทาง ประกอบกับมีการประชุมร่วมหารือกันทั้งภาครัฐและเอกชน แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อมาตรการปิดอ่าวมาหยาต่อไปแบบไม่มีกำหนดแต่อย่างใด หลังจากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการฟื้นฟูและติดตามสถานภาพของทรัพยากรชายฝั่งบริเวณอ่าวมาหยาและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว นับจนถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม 2564) พบว่าการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหลายรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่กำหนดไว้ จากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ตามที่ประกาศปิดกิจกรรมบริเวณอ่าวมาหยาในฉบับแรกนั้น พอเข้าใจได้ถึงความเสี่ยงของทรัพยากรที่ควรปล่อยให้เกิดการฟื้นฟูเยียวยาตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับการประกาศปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเลหลายแห่งในช่วงฤดูมรสุม หรือการประกาศปิดทำการประมงในบางฤดูกาล ถือว่าเป็นประกาศที่กำหนดมาตรการไว้พอสมควรแก่เหตุและระบุขอบเขตระยะเวลาอย่างชัดเจน แต่การประกาศปิดกิจกรรมบริเวณอ่าวมาหยาในฉบับที่สอง ที่ออกประกาศล่วงหน้าเพียง 3 วัน ก่อนการประกาศปิดต่อไปแบบไม่มีกำหนด ถือว่ากระชั้นชิดมากกับการประกาศที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน แม้จะเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ใช้หลักการระงับไว้ก่อนแต่ยังขาดหลักฐานข้อมูลประกอบว่าการใช้ดุลยพินิจในครั้งนี้อ้างอิงอยู่กับหลักแห่งการพอสมควรแก่เหตุการประกาศปิดกิจกรรมต่อไปแบบไม่มีกำหนดโดยให้เหตุผลว่า ระบบนิเวศและโครงสร้างชายหาดบริเวณอ่าวมาหยา ยังไม่กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์นั้น เมื่อสืบค้นแล้วพบว่า ไม่มีตัวชี้วัดที่ระบุได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมอันเป็นเหตุแห่งการประกาศปิดนี้ ต้องกลับคืนมาในระดับใด และวัดด้วยวิธีการใดจึงจะเรียกได้ว่ากลับมาย่างสมบูรณ์และเป็นที่น่าพอใจ ประกาศฉบับนี้จึงมิได้มีเหตุผลเชิงข้อมูลหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะอธิบายได้ว่า การประกาศปิดอ่าวมาหยาต่อไปอย่างไม่มีกำหนดนี้ ได้สัดส่วนกับความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่จะทำการคุ้มครอง

จากการสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งพบว่า ฐานข้อมูลของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งในทะเลและบนบกของอ่าวมาหยานั้นยังไม่มีข้อมูลชัดเจน จากเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่พบการติดตามทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเลอย่างเป็นระบบอย่างเป็นประจำ ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงควรมีการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของอ่าวมาหยาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนอย่างน้อยในช่วงมรสุม ปลอดมรสุม และช่วงรอยต่อระหว่างฤดูมรสุม เพื่อนำข้อมูลนี้ไปใช้เป็นแนวทางกำหนดดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติของอ่าวมาหยา และนำมาใช้เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในความเสี่ยงสูญพันธุ์หรือเสื่อมโทรมมากจนต้องเร่งฟื้นฟูหรือไม่ เพื่อเป็นเกณฑ์กำหนดว่าจะเปิดหรือปิดกิจกรรมบริเวณอ่าวมาหยาเมื่อใด และใช้เป็นเกณฑ์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รวมถึงควรนำไปถือปฏิบัติกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลอื่น ๆ ด้วยการเปิดอ่าวมาหยาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาทำกิจกรรมการท่องเที่ยวได้นั้น สามารถทำได้อย่างยั่งยืน หากกำกับดูแลด้วยมาตรการที่ชัดเจน โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้ชัดไปว่าจะเปิดหรือปิดชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูเมื่อใด ซึ่งควรเป็นไปตามดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าตามหลักวิชาการ

เพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เพียงแต่กรณีของอ่าวมาหยาเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยจึงควรมีแผนการบริหารจัดการพื้นที่และการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งควรประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม หอการค้า ภาคประชาสังคม และนักวิชาการในพื้นที่ เป็นขั้นต่ำ โดยสามารถวางแผนการเปิดหรือปิดกิจกรรมที่อาจกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวมาหยาาร่วมกัน และเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวอ่าวมาหยาได้มาตรฐาน และมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น เพื่อเป็นโมเดลนำร่องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่าวมาหยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนรายงานของคณะกรรมการมาธิการ โดยการที่รัฐบาลใช้กฎหมายปิดอ่าวมาหยาขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาบางส่วนแต่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ของรัฐบาล ของคนในชาติ และคนในพื้นที่ที่จะได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยว รัฐบาลควรเปิดแผนด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในขอบเขตปริมาณอ่าวน้ำ ทั้งในอันดามันและอ่าวไทยขึ้นมา โดยเฉพาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเปิดพื้นที่ให้ธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาได้มากขึ้น และควรผลักดันให้มีกฎหมายการบริหารพื้นที่พิเศษ โดยการตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเป็นรายปีโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าอุทยาน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ชาวบ้าน ชาวประมง ร่วมกันประเมินสถานการณ์เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบกระจายอำนาจอย่างทั่วถึง เป็นการสร้างมิติขับเคลื่อนด้านอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน และจำเป็นต้องมีการบูรณาการอย่างจริงจังและเป็นระบบ รวมถึงมีงบประมาณอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลสามารถนำรายงานไปต่อยอดได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ดีตาม ได้มีสมาชิกฯ มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการมาธิการ โดยให้ข้อคิดเห็นว่า การมีผู้เดินทางไปอ่าวมาหยาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อ่าวมาหยา มีความเสื่อมโทรมมาก ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยราชการที่กล้าหาญต่ออำนาจผู้มีอิทธิพลที่เสียผลประโยชน์โดยการปิดอ่าวมาหยาไป 3 ปี เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติจนกลายเป็นไข่มุกอันดามันอย่างแท้จริง จึงขอให้เห็นใจหน่วยราชการที่ตัดสินใจปิดอ่าวมาหยา ถือเป็นบทเรียนให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งราชการ เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจากนี้ไปอ่าวมาหยาต้องได้รับการบริหารจัดการร่วมกัน ต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไป

**นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมการมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ให้ข้อคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งสิ่งที่สมาชิกฯ นำเสนอมานั้นบางประเด็นอาจจะไม่ใช่คำถามแต่ต้องขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงผลการศึกษาในครั้งนี้ อาทิ สมาชิกฯ เห็นว่าการบริหารจัดการเป็นเรื่องของการบริหารที่ต้องมีแผน การดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการก็มีความเห็นตรงกันและได้เสนอไว้แล้วในรายงาน ส่วนเรื่องระบบการจัดการอำนาจที่รวมศูนย์อำนาจนั้นอาจไม่เห็นปัญหาและความต้องการในทุกมิติจึงควรมีภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งคณะกรรมการ ได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการ ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิชาการ ภาคประชาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำแผนการบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งคำว่า ปิดและเปิดสามารถทำได้โดยต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าอุทยานทางทะเลจะต้องสัมพันธ์

กับเรื่องการท่องเที่ยว ดังนั้น การปิดและเปิด การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะต้องมีความสมดุลกัน ไม่ใช่เป็นการปิดตาย แต่ต้องเปิดและบริหารให้มีความสมดุลและรับใช้พี่น้องประชาชนได้ คณะกรรมาธิการจึงเสนอให้มีแผนและมีตัวชี้วัดในการปิดและเปิดให้ชัดเจน ไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นฐานทางเศรษฐกิจหลักของพี่น้องชาวไทยและของประเทศซึ่งได้มีปรากฏในรายงานแล้ว ส่วนที่สมาชิกฯ ไม่เห็นด้วยเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ทำให้กระแสข่าวมาหยาบมากขึ้น ซึ่งในรายงานของคณะกรรมาธิการได้เขียนไว้แล้วว่า ข่าวมาหยาบตามธรรมชาติและโด่งดังมาตั้งแต่ในอดีต เพียงแต่การถ่ายทำภาพยนตร์ทำให้คนทั่วโลกได้มองเห็นมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ ทรัพยากรธรรมชาติคือทรัพยากรธรรมชาติในทุกแห่งที่เป็นของประเทศ ซึ่งอาจจะต้องใช้โมเดลการจัดการแบบมีส่วนร่วม และขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมให้มีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อรอบ ซึ่งกรรมาธิการได้นำเสนอไปแล้วในรายงานเพื่อให้ชัดเจนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวนั้น คณะกรรมาธิการได้สรุปชัดเจนว่าควรมีแผนบริหารจัดการพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะข่าวมาหยาบนั้นควรมีคณะกรรมการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในท้องถิ่น สมาคมการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม หอการค้า และนักวิชาการต่าง ๆ เพื่อร่วมหาตัวชี้วัดและตัดสินใจร่วมกันว่าช่วงเวลาใดควรปิด ช่วงเวลาใดควรเปิด ช่วงเวลาใดจะฟื้นฟูหรือเปิดให้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว โดยคณะกรรมาธิการได้เสนอไว้ในรายงานอย่างชัดเจนซึ่งเป็นหลักการกระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วมเพื่อทำให้การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างยั่งยืนและทุกคนมีส่วนร่วม

เนื่องจากสมาชิกฯ มีความเห็นไม่ตรงกัน จึงมีการเสนอให้ที่ประชุมลงมติรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาขอแก้ไขจริงกรณีการปิดข่าวมาหยาบ จังหวัดกระบี่ แต่เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ ประธานฯ จึงสั่งปิดประชุมเวลา 12.22 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 12.22 นาฬิกา

\*\*\*\*\*

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร